



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"อุทุมพร" เบรกเพิ่มสอบ PAT8

"อุทุมพร" เบรกเพิ่ม PAT8 ภาษาไทย-สังคม นามมหาวิทยาลัยศึกษาวัดฤๅษณ์การสอบ GAT-PAT ก่อนขอเพิ่ม พร้อมเตรียมตอบคำถามสังคม ส่วนราชบัณฑิตภาษาไทยด้านสอบร่วมไทย-สังคม ชี้ควรให้สอบเพื่อวัดคุณค่าความเป็นคน ขณะที่นักวิชาการหวั่นเด็กกึ่งกวดวิชาเพิ่ม

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวถึง ข้อเสนอของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้เพิ่มการสอบแบบทดสอบศักยภาพวิชาชีพ/ วิชาการ หรือ PAT8 ด้านภาษาไทยและสังคมศึกษา ว่า สทศ.ไม่เกี่ยวข้องในส่วนของการตัดสินใจเพิ่ม หรือไม่เพิ่ม PAT เนื่องจากเป็นหน้าที่ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ต้องตัดสินใจ ร่วมกัน จากนั้น ทปอ.ต้องทำหนังสือแจ้งมายัง สทศ.เป็นลายลักษณ์อักษร สทศ.จึงจะสามารถบอกได้ว่าจะออกข้อสอบได้ทันตามกำหนดหรือไม่

อย่างไรก็ตาม สำหรับความเห็นส่วนตัวแล้วมองว่า โดยหลักไม่ควรจะให้เด็กสอบเพิ่มอีกแล้วและควร สอบให้น้อยลง ข้อสอบ PAT เป็นข้อสอบที่เน้นความถนัดทางวิชาชีพเป็นหลัก หากเด็กตัดสินใจได้ว่าจะเรียนเพื่อออกมาทำอาชีพอะไรในอนาคตก็เลือกสอบใน PAT วิชา นั้น แต่ปัญหาสำคัญของเด็กไทย คือ ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำอาชีพอะไรจึงวิ่งสอบทุกวิชา เมื่อเป็นแบบนี้เด็กก็จะเหนื่อยและ สังคมก็จะโทษว่า สทศ.ให้เด็กสอบเยอะ

"หากจะเพิ่ม PAT8 ขึ้นมาอีกทาง มหาวิทยาลัยต้องตอบคำถามให้ได้ว่า มีเป้าหมายเพื่อคัดเด็กด้าน วิชาชีพหรือวิชาการ เพราะเนื้อหาของวิชาสังคมและภาษาไทยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับวิชาการเป็น หลัก ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของการสอบ PAT ต้องการคัดคนให้เหมาะสมกับวิชาชีพ ส่วนเนื้อหาทาง วิชาการจะไปรวมอยู่ใน GAT หรือการสอบความถนัดทั่วไปอยู่แล้ว อยากให้แต่ละคณะทำความเข้าใจ เรื่องความหมายของ GAT และ PAT ให้ดีก่อน และที่สำคัญ ทปอ.ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ด้วย ว่า การเพิ่มวิชาขึ้นมากอีกเป็นการเพิ่มขึ้นเพื่ออะไร" ศ.ดร.อุทุมพรกล่าวและว่า อยากให้ ทปอ.เร่งหา ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว และทำหนังสือจำนวน PAT หรือ GAT ที่ต้องการให้ สทศ.จัดสอบ เพิ่ม เพื่อที่ สทศ.จะได้วิเคราะห์ว่าสามารถจัดทำข้อสอบได้ทันตามกำหนดหรือไม่

ด้านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภท วรรณศิลป์ สาขาภาษาไทย ผู้เชี่ยวชาญภาษาและวรรณคดีไทย ในฐานะนายกสมาคมครุภาษาไทยแห่ง ประเทศไทย และปฐนียาจารย์ด้านภาษาไทย กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว เนื่องจาก มองว่าทั้งสองวิชามีส่วนทำให้คนมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น แต่ไม่เห็นด้วยที่จะจัดให้สอบร่วมกัน เนื่องจาก ปรัชญาของทั้งสองวิชาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพราะหากนำทั้งสองวิชามาจัดสอบรวมกัน ก็ เท่ากับว่ามองไม่เห็นความสำคัญของทั้งสองวิชา

"หากตั้งใจจะให้ความสำคัญของทั้งสองวิชาจริง จะต้องจัดสอบให้มีความเข้มข้น ให้เด็กได้ใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ลึกซึ้ง ไม่ใช่ลดความสำคัญโดยนำมาออกข้อสอบรวมกัน สองวิชานี้เป็นวิชาที่

สอนให้คนเป็นคน ไม่เกี่ยวกับว่าเรียนภาษาไทยและสังคมแล้วจะจบออกไปเป็นอะไร แต่ภาษาไทยเป็นวิชาที่สอนให้เรามีความเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพอะไรก็ยังคงต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร" ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทวรรณศิลป์ สาขาภาษาไทยกล่าว

ด้าน ผศ.กิตติมา สังข์เกษม คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ส่วนตัวแล้วเห็นด้วยที่จะเพิ่ม PAT8 ทางด้านภาษาไทยและสังคมขึ้นมา เพราะทั้งสองวิชานี้มีความสำคัญ น่าจะทำให้สามารถคัดเด็กที่เข้ามาเรียนในสายนี้ได้ตรงตามความสามารถมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากมองอีกแง่หนึ่งอยากให้เห็นใจเด็กที่จะต้องสอบเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวิชา และจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเด็กที่จะต้องไปกวดวิชาเพิ่มขึ้นอีก